

phung phung

## THIÊN CHÚA NÓI KHÔNG

Có một bài thơ của một tác giả vô danh mà Hoàng Y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila, Philippines, lấy làm ngạc nhiên và thốt lên trích dẫn trong các bài giảng của Ngài. Bài thơ như sau:

Tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh của tôi và Chúa trả lời: "Không!" Ngài nói rằng không phải Ngài là người cất khỏi mà chính tôi mới là người phải bỏ đi sự kiêu hãnh của tôi.

### TÔI ĐÃ XIN:

Tôi đã xin Chúa làm cho đứa con tàn tật của tôi được lành lặn và Chúa trả lời: "Không!" Ngài nói rằng tình thương của Ngài làm lành lặn, còn thì xác chết là tạm bợ.

Tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn và Chúa đã trả lời: "Không!" Ngài nói rằng kiên nhẫn là hoa trái của sự thất vọng. Ngài không ban cho tôi trái cây mà để tôi tìm kiếm.

Tôi đã xin Chúa ban cho tôi được hạnh phúc và Chúa đã trả lời: "Không!" Ngài nói rằng Ngài ban ân phúc cho tôi, còn hạnh phúc hay không là tùy tôi.

Tôi đã xin Chúa gia tăng tình thương cho tôi và Chúa đã trả lời: "Không!" Ngài nói rằng tôi phải tin tưởng lên, nhưng Ngài sẽ cất đi tất cả để tôi mang niềm vui hoa trái.

Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ và Ngài đã trả lời: "Không!" Ngài nói rằng đau khổ là cho

tôi được xa cách với những người bạn trên gian và mang tôi đến gần Ngài.

**Tôi đã hỏi: "Lạy Ngài có yêu tôi không" và Ngài đã trả lời rằng: "Có!" Ngài nói rằng Ngài đã ban cho tôi Ngọt ngào Con Mọt, Đấng đã chết vì tôi và một ngày nào đó, tôi sẽ được lên Thiên Đàng vì tôi đã tin.**

**Tôi đã xin Chúa giúp tôi yêu mình tha nhân như Ngài yêu thương tôi và Chúa nói: "Con ơi cùng con đã xin đúng điều ta chờ đợi."**

Nhìn lên thập giá Đấng Kitô, chúng ta được mọi người tin nhận rằng Thiên Chúa đã yêu thương con người, Ngài đã yêu thương đến nỗi đã ban Ngọt ngào Con Mọt của Ngài cho thế gian. Tình Yêu của Thiên Chúa nhiệm màu thâm sâu đến nỗi sẽ thốt bại, cái chết ô nhục đã trở thành Mọt Dấu Chàng.

Tình yêu kỳ diệu nhiệm màu thâm sâu đến nỗi ngay cả khi Thiên Chúa xem ra nói không với chúng ta, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Ngài nói không khi chúng ta xin được khỏe mạnh, và bẻ gãy hòn vụn bám lấy chúng ta. Ngài nói không khi chúng ta xin được thành công và thốt bại lại đến với chúng ta. Ngài nói không khi chúng ta xin được cảm nhận hạnh phúc ngày và đối kháng lại với chúng ta... Qua những cái không kỳ diệu, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta...

**\*NHỚ THÁNH THẦN THỨC ĐHY cho chúng con cảm nhận được tình yêu kỳ diệu mỗi khi nhìn lên cái chết ô nhục của Ngọt ngào Con Mọt Thiên Chúa trên thập giá. Và cũng giống như Ngọt ngào Con Mọt kỳ diệu, chúng con quy phục tâm hồn tiếp tục dâng lời chúc tụng ngay giữa niềm đau đớn chông chênh không còn chừa được nỗi. Và giữa trăm nghìn đấng cay chua xót, chúng con tiếp tục thốt lên lời xin tha thứ như Ngài...\***

\*\*\*\*\*

Lạy Chúa,  
Con cầu xin mình mạnh mẽ  
được thành đấng trong cuộc đời,  
Chúa ơi làm cho con ra yêu đời

đi biết vâng lời khiêm hạ ...

Con cầu xin có sức khỏe  
đi mong thúc hiên nhàn công trình làm lao,  
Chúa ơi cho con chịu tận tụy  
đi chịu làm nhàn việc nhàn tận lành...

Con cầu xin được giàu sang  
đi sống sung sướng thoải mái,  
Chúa ơi cho con nghèo nàn  
đi học biết thế nào là khôn ngoan...

Con cầu xin được có uy quyền  
đi mới ngạo ngạo kiêu ngạo ca ngạo,  
Chúa ơi cho con sống thấp hèn  
đi con biết con cầu Chúa...

Con xin gì cũng chịu theo ý muốn  
Nhàn nhàn đi con đáng phải mắng,  
Mà con không học biết tận tụy lên lời cầu xin,  
thì Chúa ơi đã ban cho con  
thật dể dặt lâu...

**Lạy Chúa,  
Hóa ra, con là người hèn hạ trên đời này,  
Bỉ con đã nhận được ơn Chúa vô vàn. Amen!**

Paradoxes Of Prayers

--

- Muốn đọc và nghe Youtube các bài suy niệm xin vào trang web <http://suyniemhangngay.net/>

-----

